

Cuộc Họp Công Khai Trực Tuyến cho Dự Thảo Tuyên Bố về Tác Động Môi Trường Theo Chương Trình của Dầu Khí ở Thềm Lục Địa Bên Ngoài (Outer Continental Shelf, OCS) Khu Vực của Vịnh Mexico

NGHỊ TRÌNH

Thông Tin Đăng Ký:

Thứ Ba, ngày 14 tháng 1 năm 2025: 1 giờ chiều. Giờ chuẩn miền Trung

[Đăng Ký Cuộc Họp](#)

ID Hội Thảo Trực Tuyến: 844 6920 5520

Thứ Tư, ngày 15 tháng 1 năm 2025: 9 giờ sáng theo Giờ Chuẩn Miền Trung

[Đăng Ký Cuộc Họp](#)

ID Hội Thảo Trực Tuyến: 814 7694 0353

Thứ Năm, ngày 15 tháng 1 năm 2025: 6 giờ chiều Giờ chuẩn miền Trung

[Đăng Ký Cuộc Họp](#)

ID Hội Thảo Trực Tuyến: 883 2862 3482

Mục Tiêu Cuộc Họp

- Cung cấp thông tin liên quan đến Dự Thảo Tuyên Bố về Tác Động Môi Trường Theo Chương Trình (EIS Theo Chương Trình) của Dầu Khí ở Thềm Lục Địa Bên Ngoài (OCS) Khu Vực của Vịnh Mexico (The Gulf of Mexico, GOM) đối với các hoạt động cho thuê khu khai thác dầu khí tiềm năng.
- Trả lời các câu hỏi về phân tích, các phương án thay thế và các vấn đề được phân tích trong EIS Theo Chương Trình.
- Tạo cơ hội để công chúng đưa ra nhận xét về Dự Thảo EIS Theo Chương Trình.

Nghị Trình

Hạng Mục	Thời Gian Dự Kiến
Chào Mừng & Giới Thiệu <ul style="list-style-type: none">Phát Biểu Khai MạcMục Tiêu Cuộc HọpĐiểm Qua Nghị Trình	15 phút
Tổng quan về Dự Thảo EIS Theo Chương Trình của Dầu Khí ở Thềm Lục Địa Bên Ngoài Khu Vực của Vịnh Mexico <ul style="list-style-type: none">Thảo luận có ban cố vấn được điều phối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (small and medium-sized enterprises, SME) trực thuộc Cục Quản Lý Năng Lượng Biển (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) để cung cấp cái nhìn tổng quan về Dự Thảo EIS Theo Chương Trình	30 phút
Câu Hỏi Làm Rõ Thông Tin <ul style="list-style-type: none">Người tham gia có thể đặt câu hỏi bằng văn bản hoặc bằng lời.SME trực thuộc BOEM sẽ trả lời các câu hỏi bằng lời.	Tối đa 30 phút
Nhận Xét của Công Chúng về Dự Thảo EIS Theo Chương Trình <ul style="list-style-type: none">Công chúng sẽ có cơ hội đưa ra nhận xét về Dự Thảo EIS Theo Chương Trình để lưu vào hồ sơ chính thức.	Tối đa 1 tiếng 30 phút
Phát Biểu Bế Mạc	2 phút

**Lưu ý: sẽ có 15 phút nghỉ giải lao sau phần Câu Hỏi Làm Rõ Thông Tin và trước phần Nhận Xét của Công Chúng.*